

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **500** /UBND-VX
V/v đẩy mạnh tuyên truyền,
quảng bá và hỗ trợ đường bay
Đồng Hới - Chiang Mai

Quảng Bình, ngày **10** tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, quảng bá đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiang Mai, trong thời gian qua các đơn vị đã tích cực thông tin, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh ưu tiên, ủng hộ tham gia đường bay này. Tuy nhiên, số lượng khách trong tỉnh tham gia đường bay chưa cao và cần có sự tuyên truyền, hỗ trợ, tích cực hơn nữa để nâng cao hiệu suất khai thác của của đường bay này. Vì vậy để nâng cao hiệu quả hoạt động đường bay Đồng Hới - Chiang Mai, làm tiền đề cho việc phát triển các đường bay quốc tế trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, cung cấp thông tin về đường bay Đồng Hới - Chiang Mai đến cán bộ, nhân dân trong đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức; đăng tải thông tin về đường bay trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương và trang mạng xã hội của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

2. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, đơn vị cùng ngành tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tuyên truyền và vận động tham gia đường bay Đồng Hới - Chiang Mai.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin, tuyên truyền và vận động những tổ chức công đoàn của các đơn vị trực thuộc ủng hộ tổ chức các chương trình tham quan bằng đường bay Đồng Hới - Chiang Mai cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

4. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình làm việc với Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình các địa phương trên cả nước để phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá điểm đến du lịch Quảng Bình và đường bay Đồng Hới - Chiang Mai.

5. Hiệp hội Du lịch Quảng Bình phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch các tỉnh tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác quảng bá về đường bay Đồng Hới - Chiang Mai, phát triển các sản phẩm du lịch liên kết vùng, liên kết các địa phương để thu hút khách du lịch đến từ Thái Lan qua

đường bay Đồng Hới - Chiang Mai; chỉ đạo Chi hội Lữ hành, các hội viên đa dạng hóa các sản phẩm du lịch qua đường bay Đồng Hới - Chiang Mai; vận động các đơn vị lữ hành quốc tế đăng ký làm pháp nhân cung cấp dịch vụ thu chấp thuận cấp thị thực nhập cảnh cho khách du lịch nhận thị thực tại Cảng hàng không Đồng Hới.

6. Sở Du lịch phối hợp với Sở Du lịch các tỉnh lân cận và chỉ đạo các khách sạn, nhà hàng, các doanh nghiệp du lịch của tỉnh đăng tải thông tin về đường bay trên Trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của đơn vị; phối hợp với Jetstar Pacific, Hiệp hội Du lịch Chiang Mai để cung cấp thông tin về đường bay, các sản phẩm du lịch liên quan đến đường bay nói trên cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác quảng bá và theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện./.

(Có Thông tin về đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiang Mai kèm theo).

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Jetstar Pacific Airlines;
- Hiệp hội du lịch tỉnh;
- Báo QB, Đài PT-TH QB, Công TTĐT tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Tiên Dũng

Thông tin về đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiềng Mai (Thái Lan)

Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhằm thu hút nguồn khách quốc tế đến từ thị trường Thái Lan, mở rộng thị trường và tăng trưởng nhanh lượng khách quốc tế để phục hồi và phát triển ngành du lịch - dịch vụ của tỉnh, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình hợp tác với hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines mở đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiềng Mai (Thái Lan). Đây là đường bay quốc tế trực tiếp đầu tiên từ Việt Nam đến Chiềng Mai. Từ ngày khai trương đường bay (11/8/2017) đến nay đã có 68 chuyến bay khứ hồi Đồng Hới - Chiềng Mai vận chuyên gần 10 ngàn khách, chủ yếu là khách du lịch đảm bảo an toàn và tiện lợi, đáp ứng các nhu cầu của khách du lịch tại Việt Nam và Thái Lan.

Quảng Bình là địa phương có lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch hàng đầu tại Việt Nam, vương quốc hang động của thế giới, được New York Times bình chọn là điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Quảng Bình có tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú với di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, những bãi biển đẹp, dải cát ven biển dài nhất Việt Nam, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi giao thoa và tiếp biến của nhiều nền văn hóa, tọa nên những giá trị độc đáo có một không hai. Điểm đến du lịch Quảng Bình chứa đựng trong mình những giá trị nổi bật toàn cầu với hệ thống hàng ngàn hang động như Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới, hang Khe Ry có sông ngầm dài nhất thế giới, động Thiên Đường là hang khô dài nhất châu Á; là phim trường chính của bộ phim bom tấn Kong: Đảo Đầu Lâu... Hiện nay, Quảng Bình là điểm đến yêu thích, sự lựa chọn không thể thiếu của khách du lịch khi đến Việt Nam và hứa hẹn là trường quay của các bộ phim bom tấn Hollywood trong thời gian tới

Được mệnh danh là Đóa hồng Phương Bắc, Chiềng Mai là tỉnh lớn nhất tại khu vực phía Bắc, trung tâm du lịch lớn thứ hai của Thái Lan với hơn 10 triệu khách du lịch mỗi năm, điểm trung chuyển khách du lịch từ Thái Lan đến các nước khu vực ASEAN. Nếu đến Băng Cốc, Pattaya đến cảm nhận nhịp sống hiện đại, sự náo nhiệt thì đến Chiang Mai, chúng ta sẽ cảm nhận được sự thanh bình, nét quyến rũ của vùng đất bình yên nhưng chứa đựng những vẻ đẹp bất tận. Là thủ đô của Vương quốc Lana cổ, Chiềng Mai lưu giữ những công trình kiến trúc Phật giáo, những giá trị văn hóa độc đáo với hàng trăm chùa, đền lớn nhỏ như phức hợp Wat Phra Singh, Wat Chedi Luan, chùa Doi Suthep... cũng những cảnh quan tuyệt đẹp về thiên nhiên và sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống dịch vụ mua sắm phục vụ khách du lịch. Sân bay quốc tế Chiang Mai cũng là trung tâm, đầu mối tiếp nhận khách du lịch cho toàn bộ khu vực các tỉnh phía Bắc Thái Lan với 19 đường bay nội địa và 24 đường bay quốc tế của 19 hãng hàng không, kết nối thuận lợi bằng đường bộ các tỉnh trong khu vực.

Các chuyến bay sẽ cất cánh với tần suất 2 chuyến/tuần vào thứ Hai và thứ Sáu, bằng máy bay Airbus A320 - 180 hoặc 186 ghế đồng hạng phổ thông. Thời gian bay giữa sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) và sân bay Chiang Mai là 1 giờ 40 phút. Quý khách có thể khám phá Chiang Mai và các tỉnh lân cận như Payao (Pai), Chiang Rai, Lampang, Lamphun với các tour du lịch 4 ngày 3 đêm (đi thứ Sáu về thứ hai) và 05 ngày 4 đêm (đi thứ Hai về thứ Sáu) bằng đường bay này hoặc thuận lợi để trải nghiệm các chương trình

khác kết nối Quảng Bình – Chiang Mai và các điểm du lịch nổi tiếng ở Thái Lan như Bangkok, Pattaya, Phuket, Huahin

Hiện Công ty Jetstar Pacific mở bán vé tại trang web www.jetstar.com và các phòng vé, đại lý trên toàn quốc để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Mức giá rẻ mỗi ngày giữa Đồng Hới và Chiang Mai chỉ từ 410 nghìn đồng/chặng, chưa bao gồm thuế, phí và các loại vé khuyến mại. Mức giá vé của đường bay này là mức giá tốt nhất cho du khách từ Việt Nam đến Chiang Mai và các tỉnh phía Bắc Thái Lan.

Lịch bay chi tiết:

Đường bay	Số hiệu	Ngày bay	Giờ cất / hạ cánh	Ghi chú
Đồng Hới – Chiang Mai	BL431	Thứ Hai	14:15 – 15:55	Thứ 2, thứ 6 hàng tuần
Chiang Mai – Đồng Hới	BL431	Thứ Sáu	16:55 – 18:35	

Thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Nguyễn Sơn, Trưởng đại diện Jetstar Pacific tại Quảng Bình, Điện thoại: 0903.570.929, email son.nguyen@jetstarpacific.com.vn hoặc các công ty lữ hành quốc tế trên danh sách được đăng tải tại website www.quangbinhtourism.vn để được hướng dẫn.